

สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับรพ./สสอ.ทุกแห่ง
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไททรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายแพทย์พีระ

อารีรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม :

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๑. แจ้งข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขดังนี้</p> <p>๑) คาดการณ์ว่าจะมีการแพร่กระจายของการระบาดหลังเทศกาลปีใหม่ จึงให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด ๑๐๐-๒๐๐ เตียง</p> <p>จึงขอให้พื้นที่ช่วยดูสถานที่ เพื่อจัดเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม หากมีที่ไหนที่เหมาะสมสามารถเสนอเข้ามาได้</p> <p>สำหรับสถานการณ์จังหวัด ขณะนี้พบผู้ป่วยจำนวน ๖ ราย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) คาดว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีประชาชนเข้า-ออกในพื้นที่จำนวนมาก อาจทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น และเข้าสู่ระดับพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)ได้ จึงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเตรียมโรงพยาบาลสนาม และอาจใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น เช่น ปิดสถานบริการ และบ่อนการพนันทุกชนิด เป็นต้น</p> <p>๒) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่าน QR Code ทุกราย ระยะเวลาจังหวัดจะดำเนินการคืนข้อมูลส่งกลับให้พื้นที่ทุกวัน เพื่อใช้ในการติดตามควบคุมต่อไป</p> <p>๓) กระทรวงฯ ให้นำงบประมาณที่จัดสรรมาใช้ในการดำเนินการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อน งานไหนที่ไม่เร่งด่วนให้พักไว้</p>	<p>-รพ. สสอ.ทุกแห่งและทุกกลุ่ม</p> <p>ภารกิจรับทราบ และดำเนินการ</p>
<p>๒. กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ(swab) ทุกราย ถ้าข้อมูลประวัติมีความเสี่ยง จึงจะต้องตรวจหาเชื้อ(swab) และกักตัว ๑๔ วัน แต่ถ้าไม่เสี่ยงให้กักตัวสังเกตอาการ ๑๔ วัน ข้อสำคัญ ถ้าสงสัยให้ทำการตรวจหาเชื้อ(swab) ได้</p>	<p>-รพ. สสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการ</p> <p>-กลุ่มภารกิจ Operate กำกับติดตาม</p>
<p>๓. ระยะเวลาหลังเทศกาลปีใหม่จะทำให้ควบคุมยาก เพื่อเป็นการซักซ้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้วางคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ที่หน้าเว็บจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรค และเป็นเครื่องมือในการกำกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคต่อไป และเวลาออกปฏิบัติงานขอให้ใช้ชุดราชการที่สังกัด</p>	<p>-เจ้าพนักงานควบคุมโรค</p> <p>-กลุ่มภารกิจ Operate กำกับติดตาม</p>
<p>๔. วันนี้ PM ๒.๕ อยู่ในค่าปกติ ไม่มีปัญหา</p>	<p>-รพ. สสอ.ทุกแห่ง รับทราบ</p>
<p>๕. รายงานอุบัติเหตุวันที่ ๓๑ ธ.ค ๖๓ สรุปยอดผู้บาดเจ็บ ๕๔ ราย Admit ๑๐ ราย เสียชีวิต ๑ ราย</p>	<p>-รพ. สสอ.ทุกแห่ง รับทราบ</p>
<p>(. ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ Admit ทั้งหมด ๔ ราย (รวมรับใหม่ ๑ ราย) ในหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward) จำนวน ๒ ราย มีอาการเล็กน้อย ๑ ราย (อ.ลาดบัวหลวง) ที่เหลืออาการปกติ โดยมีทีมบุคลากรจาก รพ.ผักไห่ มาดูแล</p>	<p>-รพ. สสอ.ทุกแห่ง รับทราบ</p> <p>-กลุ่มภารกิจ Operate ดำเนินการ</p>

ปิดการประชุม ๑๔.๓๐ น.

นางสาวมณฑิพย์ ฤทธิไกร สรุปประเด็นจากการประชุม
นางวลีย์ ไกรพจน์ ตรวจสอบสรุปจากการประชุม